

HƯỚNG DẪN

Triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đức Huệ thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 - 2022

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN huyện Đức Huệ năm 2019.

Căn cứ vào hướng dẫn số 15-HD/TĐTN-TG ngày 18 tháng 03 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An về việc triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Long An thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022.

BTV Huyện đoàn xây dựng hướng dẫn Triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đức Huệ thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 - 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Cụ thể hóa Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022” của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và những tiêu chí, giá trị cốt lõi của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, huấn luyện - sẵn sàng chiến đấu; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân thanh niên.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

1. Đối tượng thực hiện: Cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên huyện Đức Huệ.

2. Nội dung

Trên nền tảng các giá trị “*Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn*”, mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và các tiêu chí thanh niên Việt Nam thời kỳ mới hướng đến. Đồng thời phát huy truyền thống của các thế hệ thanh niên Đức Huệ, BTV Huyện đoàn định hướng ĐVTN phấn đấu hoàn thiện các giá trị sau: “Có lý tưởng cách mạng; Bản lĩnh vững vàng; Giàu lòng yêu nước; Đạo đức trong sáng; Lối sống văn hóa; Tuân thủ pháp luật; Tiên phong hành động; Sáng tạo không ngừng; Học tập liên tục; Có sức khỏe tốt; Kỹ năng phù hợp; Khát vọng vươn lên” từ đó góp phần xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên

Đức Huệ thời kỳ mới: ***“Thanh niên Đức Huệ trung dũng, kiên cường bảo vệ Tổ quốc, đoàn kết, sáng tạo, phát triển quê hương”***.

Tùy theo đặc điểm của mỗi đơn vị, tâm lý đặc thù của từng đối tượng thanh niên, các đơn vị có phương thức triển khai phù hợp, sáng tạo để định hướng thanh niên phấn đấu, rèn luyện và hình thành các giá trị hình mẫu.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về cuộc vận động

Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền về các giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới bằng hình thức như tờ rơi, tờ gấp, pa nô, áp phích, phướn, tranh ảnh, các tài khoản mạng xã hội của tổ chức Đoàn. Tăng cường viết, chia sẻ các tin, bài về gương người tốt, việc tốt gắn với từng giá trị cụ thể.

Đăng tải các ấn phẩm, tin, bài tuyên truyền về các giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới trên mạng xã hội. Tích cực vận động cán bộ, ĐVTN hưởng ứng cuộc vận động *“Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”* trên mạng xã hội. Tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chi đoàn về hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

2. Giải pháp thực hiện các tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

2.1 Đồi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, học tập, tìm hiểu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên. Nhân rộng các hình thức thi, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mạng internet. Thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ học tập lý luận chính trị, rèn luyện tác phong, lễ lối công tác của cán bộ Đoàn. Sửa đổi, bổ sung và tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên.

Tổ chức sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ Đoàn, ĐVTN, trọng tâm là đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề *“Nhớ lời Di chúc theo chân Bác”* vào dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 2019); *“Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”* kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2020); *“Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”* chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 2020); *“Tôi - Người Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”* kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/2021).

Đẩy mạnh triển khai cuộc vận động *“Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”*, tạo môi trường thực tiễn cho đoàn viên rèn luyện, phấn đấu.

2.2 Chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên.

2.3 Tổ chức cho ĐVTN tham gia ngày hội thanh niên, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, xem phim lịch sử, triển lãm... nhân các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của Đoàn và đất nước. Thường xuyên tổ chức các chương trình về nguồn, đến với địa danh lịch sử, các hoạt động hướng về biên

giới, biển đảo, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử - văn hóa; duy trì tổ chức thấp nển tri ân các anh hùng liệt sỹ vào dịp 27/7 hằng năm. Tổ chức chào cờ đầu tuần trong các trường trung học phổ thông và tại cơ quan chuyên trách của Đoàn các cấp.

2.4 Xây dựng và triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh niên trên nền các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp.

2.5 Xây dựng các tuyến bài giới thiệu các gương điển hình, người tốt việc tốt, các tin, bài có giá trị giáo dục, định hướng lối sống cho thanh niên trên các tài khoản mạng xã hội của Đoàn. Định kỳ tổ chức tuyên dương và giao lưu với các điển hình thanh niên tiêu biểu ở các lĩnh vực, đối tượng. Tổ chức hiệu quả Ngày hội đọc sách.

2.6 Định kỳ hằng năm tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam. Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ ĐVTN tiếp cận, sử dụng các hình thức trợ giúp pháp lý, dịch vụ pháp lý.

2.7 Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các chương trình, hoạt động thực tiễn cho thanh niên. Đăng ký đảm nhận và tổ chức cho thanh niên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, việc mới, việc khó tại địa phương, đơn vị.

2.8 Triển khai hiệu quả phong trào "*Tuổi trẻ sáng tạo*", tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, phát huy thanh niên không ngừng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao động, sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân; trong sinh hoạt hàng ngày. Nâng cao nhận thức, phát huy thanh niên tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

2.9 Triển khai cuộc vận động "*Học tập suốt đời*". Vận động nguồn lực hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập.

2.10 Phát động cuộc vận động rèn luyện thân thể, tập thể dục trong thanh niên. Huy động các nguồn lực xã hội chăm lo phát triển thể chất, tầm vóc thanh niên. Tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên.

2.11 Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống cho thanh niên. Xây dựng chương trình, tài liệu giáo dục kỹ năng. Đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để ĐVTN chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

2.12 Tổ chức các hoạt động giáo dục, truyền thông bồi đắp và khơi dậy hoài bão, lan tỏa các giá trị cao đẹp về ý chí, nghị lực vươn lên, về khát khao cống hiến, về phẩm chất Việt, trí tuệ Việt trong thanh thiếu nhi. Tiếp tục triển khai chương trình "*Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam*".

